



**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ**

**ผู้เข้าประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	ประธานสภา ฯ	นครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	
๒	นายคำ วงศ์ผา	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำ วงศ์ผา	
๓	นายคำจันทร์ ธิวงศ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำจันทร์ ธิวงศ์	
๔	นายวุฒิชัย อูสาใจ	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วุฒิชัย อูสาใจ	
๕	นายวิชัย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วิชัย แสงงาม	
๖	นายคำปิ่น แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๓	คำปิ่น แสงงาม	
๗	นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	
๘	นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	
๙	นายเกียรติกุล พิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๖	เกียรติกุล พิชัย	
๑๐	นางหมาย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๖	หมาย แสงงาม	
๑๑	นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล	ส.อบต หมู่ที่ ๗	สมชาย วงศ์นภาไพศาล	
๑๒	นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๘	พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	
๑๓	นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๙	ชิงชัย ยอดมณีบรรพต	
๑๔	นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๑	ยุทธนา ยอดมณีบรรพต	
๑๕	นายมนตรี ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	มนตรี ยอดมณีบรรพต	
๑๖	นายยุทธภูมิ เกษตรโสภภาพันธ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	ยุทธภูมิ เกษตรโสภภาพันธ์	
๑๗	นายสมชาย แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	สมชาย แซ่ย่าง	
๑๘	นายกิตติ ครรลองहरรรษา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	กิตติ ครรลองहरรรษา	
๑๙	นางสาวมณัญชญา ผาบรรพตกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	มณัญชญา ผาบรรพตกุล	
๒๐	นายอภิสิทธิ์ รวยเรียงศรีอรัญ	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	อภิสิทธิ์ รวยเรียงศรีอรัญ	
๒๑	นายชาญชัย ย่างวรกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาญชัย ย่างวรกุล	
๒๒	นายชาย แซ่ซัง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาย แซ่ซัง	
๒๓	นายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	สุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	
๒๔	นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	
๒๕	นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๗	ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	
๒๖	นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	พจน์ปรีชา แซ่ย่าง	
๒๗	นายธิตีพงศ์ กวินดารกา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	ธิตีพงศ์ กวินดารกา	

๒๘	นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙	สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	
๒๙	นายสมชาติ คงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐	สมชาติ คงแก้ว	
๓๐	นายเลาจิว แซ่ว่า	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐	เลาจิว แซ่ว่า	

### ผู้ไม่มาประชุม

๑.นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๕ ลา กิจ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายแสน ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน ลือชา	
๒	นายสมจิต สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	ธนวัฒน์ อูสาใจ	
๓	นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล	เลขานายก อบต.ปอ	ศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล	
๔	นายประเวศ ปงรังษี	ปลัด อบต.ปอ	ประเวศ ปงรังษี	
๕	นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรณิการ์ ชัยวงศ์	
๖	นางวิลาวัลย์ โนระ	หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ	วิลาวัลย์ โนระ	
๗	นายศราวุธ ทองใบ	นายช่างโยธา	ศราวุธ ทองใบ	
๘	จำสิบเอกไพโรสณฑ์ ยาละ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จำสิบเอกไพโรสณฑ์ ยาละ	
๙	นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์	
๑๐	นายกิตติพงษ์ อยู่ลี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	กิตติพงษ์ อยู่ลี	
๑๑	นายเอกภพ จตุโชคอุดม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙	เอกภพ จตุโชคอุดม	
๑๒	นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘	ทรงเดช ยอดมณีบรรพต	
๑๓	นายสุทธิ แซ่ย่าง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ	สุทธิ แซ่ย่าง	

### สรุป

-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๑ คน

-ผู้มาประชุม ๓๐ คน ผู้ลาประชุม ๑ คน

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ประธานสภา อบต.ปอ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ได้ดำเนินการนับองค์ประชุมแล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีทั้งหมด ๓๑ คน มาประชุม ๓๐ คน ลาประชุม ๑ คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอ นำเข้าสู่วาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในวาระนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้

๑.๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๔/ว ๐๑๕๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นผลให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจการทางการเมืองและจะนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆ เนื่องจากเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี

๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดความผิดและบทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีรายละเอียดที่มาก ตามเอกสารที่แนบการประชุม ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไป ได้ไปศึกษารายละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป

**๑.๒** ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดขึ้น

- วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านห้วยคู้ หมู่ ๘ ตำบลปอ

- วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปอวิทยา ตำบลปอ

- วันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานจอดรถจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ

โดยมีข้อสังเกตในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ เช่น การให้ความร่วมมือของหมู่บ้านต่างๆ ที่จัดส่งขบวนเข้าร่วมเดินในพิธีเปิดงาน การจัดขบวนแสดงออกถึงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง การจัดส่งนักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ บางหมู่บ้านไม่มีการส่งการเข้าร่วมกิจกรรมเลย ในปีต่อไปต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข จุดบกพร่องให้ดีขึ้นกว่าเดิม และจะได้หารือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้สมบูรณ์ขึ้น

**๑.๓** ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลปอ ผมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะผู้บริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไข เช่น โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งงบไว้จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ถือว่าไม่เพียงพอเนื่องจากตำบลปอมีประชากรและพื้นที่กว้างขวาง มีโรคระบาดเกิดขึ้นทุกปี ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นจากที่ตั้งไว้เดิม เนื่องจากมีจำนวนเด็กเล็กเพิ่มขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมการแข่งขันกีฬาปอคัพ ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น และใช้กิจกรรมนี้ให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา มีร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งตำบลปอมีความเสี่ยงที่ประชาชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากมีการส่งเสริมการเล่นกีฬา จะทำให้ลดปัญหาการเสพยาเสพติดได้ และขอให้กำหนดการแข่งขันให้แน่นอน เพื่อจะได้เป็นประเพณีของการแข่งขันกีฬาตำบลปอต่อไป จึงขอเรียนเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

๑.๔ เรื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ควรหารือการกำหนดวันที่ดำเนินการให้แน่นอน เพื่อจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงอยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมหารือในเรื่องดังกล่าว ว่าจะมีแผนกำหนดดำเนินการเมื่อใด เพื่อที่จะได้ใช้คยอดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่แน่นอน

### **๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ**

นายแสน ลือชา :  
นายก.อบต.ปอ

ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอดำเนินการ

- วันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านห้วยคู้ หมู่ ๘ ตำบลปอ

- วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปอวิทยา ตำบลปอ

- วันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการเที่ยวโดยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานจอดรถจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ

- วันที่ ๒๖ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานพ้อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามบินเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสร้างร้านนิทรรศการอำเภอเวียงแก่น โดยได้รับรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการอำเภอ รางวัลที่ ๔

๒. ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกู่กู่ หมู่ ๒๐ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดังนั้นจึงขอแจ้งและเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในวันเวลาดังกล่าว (การแต่งกายชุดปฏิบัติงานปกติก็คอปับแขนยาว)

๓. อำเภอเวียงแก่น แจ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว (เจ้าเมืองแขวงบ่อแก้ว) ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลหลายงาว เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญตัวแทนของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๔. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เนื่องจากไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จึงให้เงินงบประมาณนั้นพับไป โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วน ตำบลปอ ซึ่งได้รับการแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ งบประมาณ ๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท ที่ได้ดำเนินการ จ้างออกแบบและดำเนินการประกวดราคา จนได้ผู้รับจ้างแล้วนั้น ดังนั้น เมื่อกรมบัญชีกลาง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ว่าไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จึงให้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวพับไป องค์การบริหารส่วนตำบลปอจึงต้องดำเนินการประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าวต่อไป

๕. แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด)

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและ การเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว แจกจ่ายให้หมู่บ้าน ได้ติด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศขอความร่วมมือหยุดเผา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

๖. โครงการแก้ไขปัญหาถนนที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ขณะนี้ กองช่างได้ดำเนินการจัดทำประมาณการราคา เพื่อจัดหาวัสดุซ่อมแซมถนนที่ได้รับ ความเสียหาย และจะได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบต่อไป

๗. ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะการเพิ่ม งบประมาณกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาบอคซ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก คณะผู้บริหารจะได้พิจารณาในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว โดยขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบต่อไป ในส่วนผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบเพียงเท่านี้

นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ในเรื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเดิมที่กำหนดจะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงของการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงทำให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด และหน่วยงานที่รองรับการศึกษาดูงานไม่สามารถให้การต้อนรับหรือมีความพร้อมในการให้ศึกษาดูงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมการและประสานงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ขอเรียนเชิญเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมประธานสภา ฯ ได้รับทราบ

นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล : ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย มีเนื้อที่รวมประมาณ ๑๐๐,๙๘๐.๕๕ ไร่ หรือ ๑๖๑.๕๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ และอำเภอขุนตาล สืบเนื่องจากได้มีราษฎรคัดค้านการเดินทางแนวเขตพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จำนวนพื้นที่ที่มีการคัดค้าน ๓๙,๑๒๓.๖๓ ไร่ และในเขตตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จำนวนพื้นที่ ๒๘,๑๖๒.๒๑ ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า และจะมีการเสนอให้วนอุทยานถ้ำผาแล เข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ด้วย ซึ่งจะมีการยื่นเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณา หากมีการส่งเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณา

ขอให้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดรอบด้าน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลปอ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าว ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก

มติที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญเสนอครับ

นายคำป็น แสงงาม ส.อบต. หมู่ ๓ ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม หน้า ๖ ข้อความ นายคำป็น แสงงาม ส.อบต. หมู่ ๙ เป็น ส.อบต. หมู่ ๓ ครับ และขอแก้ไข หน้า ๘ ข้อความ การติดตามประเมินผล เป็นข้อความการติดตามประเมินผล

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้แก้ไขข้อความรายงานการประชุมตามที่ นายคำป็น แสงงาม เสนอ มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงมติรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : รับรอง ๒๙ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓:** **กระทู้ถาม**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: **๑. กระทู้ถามทั่วไป** (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ เป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตอบกระทู้ -ไม่มี

**๒. กระทู้ถามด่วน** (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)



- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔:**

**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕:**

**เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

**๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำเรียนชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาอบต.ปอ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ

นายประเวศ ปงรังษี : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
เลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน  
สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวน  
สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ของแต่ละสมัยในปีนั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาที่ประชุมประจำปีสมัยแรกของ  
แต่ละปี

ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องพิจารณากำหนดสมัยประชุม  
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่เหลืออีกสามสมัยว่าจะกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสมัย  
ประชุมสามัญประจำปี แต่ละสมัยเป็นอย่างไร จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลปอ ได้นำเรียนปรึกษาในที่ประชุม เพื่อลงมติต่อไป

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย  
ประธานสภาอบต.ปอ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ในการพิจารณาการกำหนดสมัยประชุม  
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอครับ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้  
ส.อบต. หมู่ ๙  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี จะได้ขอ  
ประธานสภาอบต.ปอ มติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒  
ประธานสภาอบต.ปอ ผู้ใดจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ ของ ส.อบต.ชิงชัย ยอดมณีบรรพต โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๙ เสียง

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัย  
ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

- สมัยประชุม สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- สมัยประชุม สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
- สมัยประชุม สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

#### ๕.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย  
ประธานสภาอบต.ปอ

นายประเวศ ปงรังษี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข  
เลขานุการสภาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น  
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย  
ประธานสภาอบต.ปอ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) เริ่มตั้ง  
ส.อบต. หมู่ ๙ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาอบต.ปอ หากไม่มี จะได้ลงมติตามที่ ส.อบต.ชิงชัย ยอดมณีบรรพต เสนอ ขอให้เลขานุการสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  
ประธานสภาอบต.ปอ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ผู้ใดจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ ส.อบต.ชิงชัย ยอดมณีบรรพต  
ได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๘ เสียง

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เป็นอันว่า สภากงศ์การบรหการส่วนต่าบลปอได้ลงมติให้วามเห็นชอบกำหนดสมัยประชุม  
ประธานสภาอบต.ปอ สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

**๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖)**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ด้วยนายกองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  
ประธานสภาอบต.ปอ ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) ขององค์การบรหการ  
ส่วนต่าบลปอ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง  
นายก อบต.ปอ

จำสิบเอกไพโรสณธ์ ยาละ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
นักวิเคราะห์ฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การ  
บริหารงานของ้องค์การบรหการส่วนต่าบลปอ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง  
แท้จริง ซึ่ง้องค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑ - ๕) พร้อมทั้งดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนางงาน/โครงการไป  
จัดทำข้อบัญญัติ้องค์การบรหการส่วนต่าบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจาก้องค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่และ  
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามหนังสือกรม  
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๒๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้โครงการ  
ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมี  
ความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) โดยถือ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณี  
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ้องค์การบรหการส่วนต่าบลปอให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา้องค์การบรหการส่วนต่าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ้องค์การบรหการส่วนต่าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนที่แนบท้ายวาระการประชุม

- นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญสมาชิก ประธานสภาอบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- นายพจน์ปรีชา แซ่อย่าง : ขอสอบถามรายการงบประมาณที่บรรจุในร่างแผนที่ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร ส.อบต. หมู่ ๑๘
- นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าว เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยอุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ ขอทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยงานใด
- นายเกียรติกุล พิชัย : รายการงบประมาณโครงการของบ้านผาแล มีรายการงบประมาณที่ได้ไม่ครบ ๒๐,๐๐๐ บาท อาจมีความผิดพลาด ขอให้มีการแก้ไขด้วย
- นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) นั้น เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักชวนแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดสรรงบประมาณให้ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓ โครงการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกจะใช้วิธีการอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการเอง โดยโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กำหนดให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้มีมติเลือกโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งรายชื่อโครงการ โดยงานสาธารณสุข แจ้งให้หมู่บ้านได้เสนอลงมาพิจารณาให้ จึงได้รวบรวมบัญชีโครงการของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ โครงการ งบประมาณ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบรรจุเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ สำหรับรายการงบประมาณโครงการของบ้านผาแล ที่ท่าน ส.อบต.เกียรติกุล พิชัย ได้อภิปรายจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
- นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาอบต.ปอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปอ ผู้ใดเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอ  
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๘ เสียง

**๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ แผนงานเคหะ  
และชุมชน เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการตาม  
ประธานสภาอบต.ปอ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลปอ แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ใน  
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้บรรจุโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแผนงาน  
นายก อบต.ปอ เคหะและชุมชน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ืองฝิ่งขวาและ  
ป่าแม่่งาว จึงเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เพื่อนำไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป โดยมีบัญชี  
รายละเอียดโครงการ ดังนี้

### บัญชีโครงการก่อสร้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาว และป่าแม่อิงฝิ่งขวา  
ที่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนดำเนินโครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียด/พื้นที่ก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ก่อสร้างถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐
๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำน้ำห้วยคี่ หมู่ ๑๑ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒ ช่องทาง กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๒ ก่อสร้างถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหลักใหญ่ หมู่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐
๕	ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ ๑๕ งานปรับเกลี่ยถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	๔๐๐,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ ๑๖ จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๘๙ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ ๑๙ จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๐๖ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๑๐๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒๐ ก่อสร้างอาคารกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๖ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ขนาดยาว ๒๒๕ เมตร ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ		๓,๙๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ปรากฏในบัญชีรายการข้างต้น หมายถึงเป็นโครงการที่ดำเนินการภายในหมู่บ้าน ภายในชุมชน  
ที่ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้าง

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาอบต.ปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติ  
ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ  
ประธานสภาอบต.ปอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน  
แห่งชาติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ  
ตามญัตติที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เนื่องจากในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก  
ประธานสภาอบต.ปอ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ (นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต) ได้มาเข้า  
ร่วมประชุม จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ผมมีเรื่องนำเรียนให้ที่ประชุมสภา  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและฝากนำเรียนถึงนายองค์การบริหารส่วน  
ตำบลปอ ดังนี้

๑. เรื่องที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชม  
ดอกซากุระบาน ณ แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง (ภูชี้ฟ้า) และบ้านผาตั้ง เนื่องจาก  
ดอกซากุระเริ่มบานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ได้นำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมันมีความล่าช้าไม่ทัน  
การณ์ สร้างความสับสนแก่นักท่องเที่ยว จึงเห็นควรเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ในปีต่อไปให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมดอกซากุระบาน ในช่วงที่ดอกซากุระ  
กำลังบานอยู่พอดี ทั้งนี้จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมทันเวลา  
พอดี เพื่อที่จะได้มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและประชาสัมพันธ์ได้อย่างแพร่หลายต่อไป

๒. เรื่องการเตรียมการประกาศพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่นและตำบล  
ตับเต่า อำเภอเทิง เป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งรับการคัดค้านจากประชาชน  
ในเขตพื้นที่ทั้ง ๒ ตำบล เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และต้องการชี้แจง  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงสั่งระงับการกำหนดเขตพื้นที่  
ตำบลปอและตำบลตับเต่าไว้ก่อน ซึ่งหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอเรื่องให้  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้พิจารณาในเรื่องการจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า  
ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณากันอย่างละเอียดด้วย เพราะมี  
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตป่าของตำบลปอ จึงอยาก  
นำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาอบต.ปอ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ ๑๘ ตำบลปอ ที่ได้นำเรียนและมีข้อเสนอแนะ  
นายก อบต.ปอ เรื่องการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมดอกซากุระบานที่ติดตั้งล่าช้านั้น สืบเนื่อง  
จากกองการศึกษามีภารกิจที่ปฏิบัติงานมาก ตั้งแต่งานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง  
งานวันเด็กแห่งชาติ งานเที่ยววอดยผาตั้งฯ และการจัดชุมนุมยุทธศการงานพ่อขุนเม็งราย  
มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ อาจทำให้การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวล่าช้าไปบ้าง  
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน  
ทางสื่ออื่น เช่น ออกข่าวทางทีวีช่องไทยรัฐ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอนุชิต  
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำปีอำเภอเวียงแก่น ได้จัดทำข่าวเสนอไปเรียบร้อยแล้ว  
และทุกปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปอก็ไม่ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชม  
ดอกซากุระแต่อย่างใด ดังนั้นในปีหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะได้จัดทำ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทันกับช่วงดอกซากุระบาน ตามที่ได้เสนอแนะครับ สำหรับปัญหา  
การประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ที่เป็นพื้นที่ของตำบลปอนั้น ได้พยายาม  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ได้อธิบายข้อดีข้อเสียของการมี  
อุทยานแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
และตัดสินใจ แต่ยังไม่เห็นหน่วยงานใดที่อธิบายได้ชัดเจนว่ามีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร  
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ต้องรับฟังปัญหา  
และความต้องการของประชาชนเช่นเดียวกัน

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจง สำหรับสภาองค์การบริหาร  
ประธานสภาอบต.ปอ ส่วนตำบลปอ ก็จะรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจลงมติใน  
สิ่งใดที่กระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งต้องคิดให้ละเอียดและ  
ไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าจะเป็นอย่างไรหากมีการเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปอได้พิจารณา ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปอและขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม  
ประชุมในภาคบ่าย จำนวน ๒๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอนำเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในภาคบ่าย ตามระเบียบ  
ประธานสภาอบต.ปอ วาระการประชุมต่อไป



**๕.๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาอบต.ปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒  
รายการ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ชี้แจง  
นายก อบต.ปอ

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
หัวหน้าสำนักงานปลัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒ รายการ  
งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกแก่ประชาชน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์  
สำนักงาน รายการจัดหาเก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นการโอนตั้ง  
รายการใหม่

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์  
การเกษตร รายการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์ จำนวน  
๒ ตัว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการโอนตั้งรายการใหม่

รวมงบประมาณที่ขอโอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท ในการโอน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสองรายการดังกล่าวข้างต้นได้โอนลด  
งบประมาณหมวดเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด ไปตั้งจ่ายในรายการ  
ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท: ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัด ที่ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหาร  
ประธานสภาอบต.ปอ ส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย จะได้ลงมติในญัตติ  
ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภา

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมุต: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
 ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒ รายการ  
 งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้ลงมติว่า  
 จะอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

**๕.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑ รายการ  
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท**

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมุต: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
 ประธานสภาอบต.พอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
 สิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เรียงเชิญนายกองค์การ  
 บริหารส่วนตำบลพอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ชี้แจง  
 นายก อบต.พอ

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตั้งรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ แผนงาน  
 เคหะและชุมชน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดหาเครื่องขยายเสียง  
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพอ มีความจำเป็นต้อง  
 ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในรายการดังกล่าว เพื่อความคล่องตัว  
 ในการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษา เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพอ  
 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๑	เคหะ และ ชุมชน	ไฟฟ้า ถนน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	จัดหาเครื่องขยาย เสียง	๔๐,๐๐๐	<p><b>เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด</b></p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหรือชุดลำโพงขยายเสียงแบบลากจูงได้ หรือแบบมีขาตั้ง โดยมีไมค์ไร้สายอย่างน้อย ๒ ตัว บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๗๑</p>	<p><b>เครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด</b></p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหรือชุดลำโพงขยายเสียงแบบลากจูงได้ หรือแบบมีขาตั้ง โดยมีไมค์ไร้สายอย่างน้อยชุดละ ๒ ตัว บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๗๑</p>

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีผู้ใดอภิปรายสอบถาม จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงมติว่า จะอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เสนอหรือไม่โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

### **๕.๗ ญัตติ ขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ โครงการ**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ โครงการ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ขอมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ชี้แจง  
นายก อบต.ปอ

นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ด้วยโครงการชลประทานเชียงราย ได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจ้งขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบแผนงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ความยาว ๓,๔๓๘ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในหมู่บ้านหนอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผน ปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ ๐๓๑๑.๐๙/๐๒๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

๒. แผนงานก่อสร้างฝายบ้านพิทักษ์คีรี พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ๓,๐๕๗ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑๘๐ ไร่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลปอ เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผนงาน ปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ ๐๓๑๑.๐๙/๐๒๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

จึงขอเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายสอบถามหรือแสดง  
ประธานสภาอบต.ปอ  
ความคิดเห็น หากไม่มีผู้ใดอภิปรายจะได้ให้มีการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ  
สภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการ  
ประธานสภาฯ  
ชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ โครงการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอผู้ใด  
ให้ความเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

#### **๕.๘ ญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ  
ประธานสภาอบต.ปอ  
สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ใน  
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
นายก อบต.ปอ  
ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงชนบทว่า จะดำเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์  
การท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เส้นทาง คือ ถนนสาย  
ชร.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ – บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  
จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ืองผึ้งขวา และป่าแม่ืองาว ท้องที่  
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร โดยแขวงทาง  
หลวงชนบทเชียงราย ขอส่งเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน  
แห่งชาติ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ คค ๐๗๐๓.๑๒/๖๘๘๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
๒๕๖๑)

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด เรียนเชิญสมาชิก  
ประธานสภาอบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หากไม่มี  
จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับ  
องค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภา

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบดำเนินโครงการสนับสนุน  
ประธานสภาอบต.ปอ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ใน  
เขตป่าสงวนแห่งชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอผู้ใดจะให้ความเห็นชอบ  
ตามญัตติที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอญัตติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๖: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอ  
ประธานสภา อบต.ปอ ในวาระนี้

จำลองเอกไพโรสถ์ ยาละ : ขอแจ้งเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้  
นักวิเคราะห์ฯ

๑. การดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและ  
การเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด)  
ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงราย  
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันฯ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่ออำนวยการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขต  
พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาสาสมัคร อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม ณ ศูนย์  
ปฏิบัติการฉุกเฉินดังกล่าว จำนวน ๒ ผลัด (กลางวันและกลางคืน) เพื่อช่วยเหลือการ  
เคลื่อนที่เร็วดับไฟป่าในพื้นที่ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน  
๒๕๖๒ โดยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๒. การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการล่าเลี้ยงยาเสพติด  
บริเวณชายแดนภาคเหนือ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามปฏิทินกิจกรรมคัดเลือกบุคคลตามแผนปฏิบัติงานเข้าร่วมในการฝึกอบรม (หลักสูตรที่ ๑) ตามปฏิทินของกิจกรรม ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยसान ตำบลท่าตอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้มีกำหนดการเข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย

๑. ส่วนราชการในแต่ละอำเภอ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอประจำตำบล ๑ คน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ๑ คน พัฒนาการประจำตำบล ๑ คน เกษตรตำบล ๑ คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑ คน ท้องถิ่นอำเภอ และกำนันท้องที่ ตำแหน่งละ ๑ คน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารส่วนตำบล ๑ คน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านละ ๑ คน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พนักงานด้านช่าง ด้านแผน และด้านการพัฒนาชุมชน รวม ๓ คน

๓. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำทางสังคม ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยงานป้องกันฯ ได้ประสานหมู่บ้านแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้องค์การบริหารส่วนตำบลพอ จะได้แจ้งให้อำเภอเวียงแก่น เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพอจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปอบรม ณ สถานที่ที่อำเภอเวียงแก่นได้แจ้ง

๓. งานแผนสำนักงานปลัด จะได้ดำเนินโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทราบแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการประชาชนและยืนยันหรือแก้ไขแผนงานโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้จะได้แจ้งกำหนดการออกประชาคมให้หมู่บ้านได้รับทราบ และขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นางวิลาวัลย์ โนระ  
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

กองคลังได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๑  
โดยได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ เรียบร้อยแล้ว

นายประเวศ ปงรังษี  
ปลัด อบต.พอ

: ขอรื้อกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ คณะผู้บริหาร เรื่องการแก้ไข  
ปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลพอ เนื่องด้วยปัจจุบันตำบลพอประสบปัญหาขยะจำนวนมาก  
และล้นบ่อขยะ ที่เห็นชัดเจนคือ บ่อขยะบ้านห้วยหาน บ้านผาตั้ง ขยะที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่  
เป็นขยะประเภท ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ประชาชนยังไม่มีกรคัดแยกขยะ จึงมีผลทำให้  
ขยะที่ถูกทิ้งมีจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พื้นที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ำ อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนผู้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆ ดังนั้นในขณะนี้ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุข ออกสำรวจข้อยะของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำภาพและปริมาณขยะมาแนะนำเสนอแก่ผู้นำท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลพร้อมกัน จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ

นายเอกภพ จตุโชติคุณ : ขอขอบคุณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า (สปอร์ตไลท์) เพื่อใช้ในสนามกีฬาบ้านห้วยหาน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้าน ได้เล่นกีฬาสร้างเสริมร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้หมู่บ้านจะได้จัดการแข่งขันกีฬาห้วยหานคัพ พร้อมทั้งจะได้เรียนเชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประธานในพิธีเปิดในโอกาสต่อไป

นายนเรศรชฎ์ กมลასน์กมฺท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ประธานสภา อบต.ปอ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายประเวศ ปงรังษี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

- ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำปิ่น แสงงาม)  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๓

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวุฒิชัย อูสาใจ)  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๒



(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเกียรติกุล พิชัย )  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำจันทร์ ธิววงศ์)  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ .....

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท)  
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ